



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ด้วย จังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ ราย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) จึงเห็นควรประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนตัวเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) รวมถึงสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน โดยประกาศอย่างเปิดเผยและกำหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการส่งผลงาน จัดส่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่ง ภายใน ๑ ปี นับจากวันประกาศนี้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวรทัศน์ ฐิติจันทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นางสาวสุกัญญา สมานชัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๒๘๘๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๒๘๘๒	ขอรับเงิน ประจำ ตำแหน่ง	๑๐๐%
<p>ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ</p>							
๒	นางสาวพรพรรณ นะวะพิษ	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๓๑๘๒	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๓๑๘๒	ขอรับเงิน ประจำ ตำแหน่ง	๑๐๐%
<p>ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิด</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาบุคลากรในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิด</p>							